

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ
SỞ NỘI VỤ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2014 /SNV-TCBC

Thanh Hóa, ngày 16 tháng 10 năm 2019

V/v: tham gia ý kiến đối với dự thảo Quyết định của UBND tỉnh thay thế Quyết định số 221/2016/QĐ-UBND ngày 18/01/2016; dự thảo mẫu Quyết định quy định trách nhiệm của người đứng đầu và tập thể lãnh đạo cơ quan quản lý nhà nước.

Kính gửi:

- Các sở, cơ quan ngang sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố.
- Các đơn vị: Văn phòng điều phối vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh; Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; Ban An toàn Giao thông tỉnh.

Thực hiện Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 02/01/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành Chương trình công tác năm 2019 của UBND tỉnh, theo đó giao Sở Nội vụ tham mưu sửa đổi, bổ sung Quyết định số 221/2016/QĐ-UBND ngày 18/01/2016 của UBND tỉnh, báo cáo UBND tỉnh; ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị ngày 10/4/2019 về việc nghe báo cáo về dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số quy định về đánh giá kết quả thực hiện và xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các sở, cơ quan ngang sở, UBND các huyện, thị xã, thành phố; Quyết định số 1670/QĐ-UBND ngày 06/5/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Tổ giúp việc cho UBND tỉnh triển khai xây dựng dự thảo sửa đổi, bổ sung một số quy định về đánh giá kết quả thực hiện và xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các sở, cơ quan ngang sở, UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Để có cơ sở tham mưu, báo cáo UBND tỉnh nội dung nêu trên, Sở Nội vụ đề nghị các sở, cơ quan ngang sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan, tham gia ý kiến bằng văn bản đối với dự thảo Quyết định của UBND tỉnh thay thế Quyết định số 221/2016/QĐ-UBND ngày 18/01/2016 của UBND tỉnh về đánh giá kết quả thực hiện và xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các sở, cơ quan ngang sở, UBND các huyện, thị xã, thành phố và dự thảo mẫu Quyết định của UBND tỉnh quy định trách nhiệm của người đứng đầu và tập thể lãnh đạo cơ quan quản lý nhà nước về một số lĩnh vực trọng tâm trong chỉ đạo, điều hành hiện nay.

(dự thảo các Quyết định của UBND tỉnh được đăng tải trên trang thông tin điện tử Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hoá và gửi vào hệ thống thư điện tử công vụ của cơ quan, đơn vị)

Văn bản tham gia kiến của các cơ quan, đơn vị, đề nghị gửi Sở Nội vụ trước ngày 22/10/2019 để tiếp thu, hoàn chỉnh, báo cáo UBND tỉnh.

Rất mong nhận được sự quan tâm, phối hợp của Quý cơ quan, đơn vị. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc Sở (để b/c);
- Lưu VT, TCBC.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC


Nguyễn Lợi Đức